



ที่ มกค. กสจ. 150 /2561

๒๓ กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC
Academic Day ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC
Academic Day ครั้งที่ 2 จำนวน 1 แผ่น

ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น ณ อาคาร 10 ชั้น 2-3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวที
ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการดังกล่าว โดยรายละเอียดของการประชุมวิชาการเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ โดยผู้สนใจเข้าร่วม
นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่
www.utcc.ac.th/academicday ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ผ่านโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เสาะยะนันท์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

ผู้ประสานงาน: กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ

โทรศัพท์ 02-697-6381-2 โทรสาร 02-692-3516

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 2

“ธุรกิจ การค้าและบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

ณ อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่กับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่สมดุลและครอบคลุมใน 4 มิติคือ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) ความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม (Social Well-beings) การรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) และการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) โดยมี 5 วาระในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 คือ 1. การเตรียมคนไทยให้ก้าวสู่คนไทย 4.0 ที่มีความรอบรู้ มีทักษะ และความสามารถสูง มีความรู้ด้านดิจิทัล มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 2. การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 คลัสเตอร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจากความได้เปรียบของการมีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ 3. การบ่มเพาะผู้ประกอบการและการพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 4. การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกกลุ่มจังหวัดและจังหวัด และการบูรณาการอาเซียนเชื่อมประชาคมไทยสู่ประชาคมโลก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคสังคมในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ การจัดการในภาคธุรกิจ การค้าและบริการ การศึกษา วิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัย และนักวิชาการภายนอกเพื่อนำประสบการณ์และองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ การค้าและบริการต่างๆ ของประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จึงมีกรอบแนวคิดในการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการ เพื่อสร้างและรวบรวมองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 การจัดการในภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนา นวัตกรรม การเรียนรู้ ในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลาย ทั้งด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ด้านมนุษยศาสตร์และการศึกษา นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

“ธุรกิจ การค้าและบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง 10201 และห้อง 10301-3 อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
- 08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 09.00-10.15 น. การอภิปราย หัวข้อ “ธุรกิจ การค้าและบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 10.30-17.00 น. การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ห้อง 10301
การพัฒนาธุรกิจ การค้า บริการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มที่ 2 ห้อง 10302
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ห้อง 10303
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



UTCC University of
the Thai Chamber
of Commerce
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ **UTCC Academic Day ครั้งที่ 2** “ธุรกิจ การค้าและบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รูปแบบการประชุม

การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

ประเภทของการนำเสนอ

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการเฉพาะแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที นำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ลักษณะของผลงานที่เปิดรับ

1. เป็นผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการ และยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
2. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในด้าน
 - การพัฒนาธุรกิจ การค้า บริการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการส่งบทความ

ช่วงเวลา	การดำเนินงาน
บัดนี้ - 30 เม.ย. 61	เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 8-12 หน้า
1 มี.ค. 61 - 15 พ.ค. 61	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
22 พ.ค. 61	ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
25 พ.ค. 61	ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน
8 มิ.ย. 61	การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2
ตั้งแต่ 21 มิ.ย. 61	ดาวนโหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ www.utcc.ac.th/academicday สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ให้อีเมลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัญชีเลขที่ 030-0-31683-3 ชื่อบัญชี นางสาวแพรวดา ฟูพานิชย์พุกข์ และนางสาวนิรมล สุดคนึง
หมายเหตุ: เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้สำเนาการโอนเงินส่งที่ utccresearch.sup@utcc.ac.th ทั้งนี้เมื่อโอนเงินแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าลงทะเบียน

ชำระเงินภายใน 31 มีนาคม 2561	ชำระเงินระหว่าง 1-30 เมษายน 2561
นักศึกษา 1,000 บาท/เรื่อง	นักศึกษา 1,500 บาท/เรื่อง
อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/เรื่อง	อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 2,000 บาท/เรื่อง

ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0-2697-6381-2 โทรสาร 0-2692-3516 E-mail: utccresearch.sup@utcc.ac.th

